

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 40 ฉบับที่ 162 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

“อภิสิทธิ์” เดินสายนครฯ ย้ำไม่อยากเห็นความขัดแย้งแก้ ม.112

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เดินทางลง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งรัฐบาลควรมีจุดยืนในการแก้รัฐธรรมนูญ และไม่อยากเห็นความขัดแย้งของประชาชนขยายวงกว้างที่จะมีการยื่นแก้มาตรา 112



วันนี้ (5 ก.พ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางลงพื้นที่ที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้เข้าพบปะกับประชาชนในเขต อ.เมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดสุทัศน์เทวเสถียร อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อประกอบพิธีชงข้อฟ้าอุโบสถ จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

อาคารเรียนรวม และปาฐกถาในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน”

โดยก่อนการปาฐกถา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน ได้กล่าวถึงการเตรียมยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 291 โดยนำเข้าวิปรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ว่า ทราบว่า มีการเคลื่อนไหว รัฐบาลควรมีจุดยืนที่ชัดเจน เพราะรัฐบาลได้แถลงไว้ชัดเจนว่า จะต้องให้มีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมขณะนี้ยังไม่ทราบว่าร่างที่จะเสนอนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร



ต่อคำถามที่ว่า พรก.112 จะมีความเคลื่อนไหวครั้งออกมาต่างจังหวัด เพื่อแก้ไขมาตรา 112 ให้ได้ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า อยากให้ทุกคนที่เคลื่อนไหวเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนที่ไปกระทบความรู้สึกของคนจำนวนมาก อย่าพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นความขัดแย้งปัญหาอะไรรัฐบาลควรรับเป็นเจ้าภาพในการเข้าไปทำความเข้าใจ เพราะที่ผ่านมาสังเกตจากประเด็นความเคลื่อนไหวนั้น เป็นปัญหาการบังคับใช้เสียมาก ถ้ารัฐบาลมีแนวทางพวกนี้และทำความเข้าใจกับคนที่เคลื่อนไหวอยู่จะดีที่สุด ไม่เช่นนั้นจะเห็นภาพของความขัดแย้งที่รุนแรงขยายวงออกไป อยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความสงบเรียบร้อย และเดินไปข้างหน้าจะดีกว่า

ที่มาจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 กุมภาพันธ์ 2555 16:24 น.

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์

บทกวีไร้สาระ

ในข่าวมีสองสาวชาวยุเครนลงทุนเปลือยช่วงบนประท้วงการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำโลกหันมาใส่ใจปัญหาความยากจน เธอชูป้ายด้วยมือสองข้างที่มีข้อความว่า poor because of you ได้ความเป็นภาษาไทยว่า ฉันจนเพราะเธอ จึงเกิดแรงบันดาลใจกลายเป็นบทกวีไร้สาระดังนี้

ฉันจนเพราะเธอ

เธอทำให้ฉันจน

เพราะฉันจนจึงทำให้ฉันโง่

เพราะฉัน โง่ฉันจึงถูกเธอหลอก

เพราะฉันจนทำให้ฉันใส่เสื้อผ้าเก่าๆ ขาดๆ

เพราะฉันจนฉันจึงเป็นคนชนชั้นต่ำ ทุกเช้าทำงานหนักจนตัวเหม็น

เพราะฉันจนเธอจึงรังเกียจเคียดฉัน

เพราะฉันจนฉันจึงกินน้อยค่อยๆ เก็บ

เพราะฉันจนฉันจึงอาศัยอยู่ตามซอกหลืบที่อับชื้น มีน้ำคั่ง และสกปรก

ฉันจนเพราะฉันจนไม่ใช่คนไม่ดี ใช้อำนาจย่ำคนอื่นให้เจ็บช้ำ

ฉันจนเพราะฉันจน

ฉันจนเพราะฉันจน

ฉันจนเพราะฉันจน

ฉันจนเพราะเธอ



ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์

นายกฯ คนที่ 27 เยือน ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช (ต่อจากหน้า 3)



การพัฒนานักศึกษา การวิจัยและการสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบูรณาการพันธกิจ มีหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลรวม 8 หน่วยงาน และรางวัลสุดท้าย คือ รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมวันสถาปนาและวันราชภัฏวิชาการ ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่สนับสนุนกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยและวันราชภัฏวิชาการอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณศรัทธาโดยมิได้หวังผลตอบแทน

มีหน่วยงาน ได้รับรางวัลรวม 3 หน่วยงาน

หลังจากที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเวทีคุณภาพเสร็จสิ้นลง ได้มีการแสดงปาฐกถาเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับ



นายกฯ คนที่ 27 เยือน ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์” และแสดงปาฐกถาเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน” พร้อมด้วยมอบโล่และเกียรติบัตรเวทีคุณภาพ ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดยกิจกรรมแรกที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ 27 ได้ปฏิบัติในการมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี่คือ เป็นประธานในพิธี “วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2555 – 2557 ก่อสร้างในวงเงิน 260 ล้านบาท หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จอาคารหลังนี้จะเป็นศูนย์เรียนรวมที่ช่วยประหยัด ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ประหยัดห้องเรียน ประหยัดจำนวนอาจารย์ และประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต

หลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์เสร็จสิ้นลง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 55 ต่อด้วยเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ณ เวทีคุณภาพ ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคคลหรือหน่วยงาน ได้พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น



ซึ่งจะประกอบด้วยรางวัลคนดีศรีมหาชัย เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น ได้ มีผู้รับรางวัลรวม 7 คน รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน่วยงานได้รับรางวัล 7 หน่วยงาน ส่วนรางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เป็นรางวัลที่มอบแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มีแนวปฏิบัติที่ดีรวม 8 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏฐา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีเถาะ

เริ่มข่าวแรกเป็นบรรยากาศเก็บตกในโอกาสที่นายกคนที่ 27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาเยือนมหาวิทยาลัยของเรา เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากๆ ท่านคงเป็นปลื้มสุดๆที่มีแฟนคลับทุกรุ่นทุกวัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเหนียวแน่น ทั้งขอถ่ายรูป ขอลายเซ็น ขอจับมือ ด้วยความรักและชื่นชมในตัวท่าน ภายในเวลาไม่กี่นาทีภาพบรรยากาศการต้อนรับ ก็ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านทาง Facebook โดยเฉพาะอาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ และทีมสาว ๆ ในออฟฟิศของคณะวิทยาการจัดการ “อพโหลด” เร็วก่อนใคร เรื่องเก็บตกในงานนี้ยังมีอีกหลายบรรยากาศ เอาเป็นว่าจะทยอยมาบอกกล่าวกันต่อไป

ข่าวดีที่ไม่ควรพลาด ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แจ้งมาว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 30) ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น. รายการนี้ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจจะศึกษาต่อไม่ควรพลาด

ข่าวฝากยามาจาก ผศ.สุชาดา การะกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝากแจ้งถึงสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยการประชุมในครั้งนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้วยตามรายชื่อผู้สมัครดังนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการประจำปี 2555 มีสองท่าน หมายเลข 1 ผศ. ยินดี เจ้าแก้ว หมายเลข 2 ผศ.รศักร พลรัฐนาสิทธิ ใช้สิทธิเลือกประธานได้เพียงหนึ่งท่าน

ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำปี 2555 มีผู้สมัครมา 10 ท่าน แต่เลือกเพียง 7 ท่านเท่านั้น หมายเลข 1 อาจารย์วิชิต จรุงสุจริตกุล หมายเลข 2 อาจารย์ยวรรดี เลิศไกร หมายเลข 3 คุณคณิต หนูทอง หมายเลข 4 อาจารย์พีระพงษ์ สุจริตพันธ์ หมายเลข 5 คุณวินัย จินดาวัฒน์ หมายเลข 6 คุณตระกูล ศรีวิรัช หมายเลข 7 อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ หมายเลข 8 ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน หมายเลข 9 คุณรพีเพ บัวจันทร์ และ หมายเลข 10 คุณณภัทจิรา ทิพย์สุภลักษณ์ ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกลงคะแนนได้ไม่เกิน 7 คนคะ ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2555 มีผู้สมัคร 2 ท่าน หมายเลข 1 อาจารย์สองเนตร ทินนาม และ หมายเลข 2 คุณวัชรภรณ์ ลีมันท์ แต่รายการนี้ไม่ต้องลงคะแนนเลือกตั้งเพราะสมัคร 2 ท่านพอดี และก่อนการประชุมขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “เดินสายกลางเข้าไว้ ในยามที่มีหนทางมากมาย ดีกว่าไม่รู้จะเลือกทางใดดี” สวัสดิ์คะ